



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: คีนน้ำ คีนชีวิต: น้ำต้นทุนฤดูแล้ง - ต้นฤดูฝน	ข่าวสด
2. 'ประภัตร'ลุยเชียงราย ตั้งปศุสัตว์Sandboxเน้นคุณภาพ	แนวหน้า
3. ปศุสัตว์สกลนครเปลี่ยนนาข้าวทำนาแทนเกลือทอง	เดลินิวส์
4. ศูนย์ฯข้าวโคราชแนะเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ยุกระดับการเพาะปลูกลดต้นทุนได้...	แนวหน้า
5. หนุนเกษตรกรปลูกพริกสร้างรายได้	เดลินิวส์
6. ภาพข่าว: แวดวงสังคมนาข้าว: ข้าวพันธุ์ใหม่	ไทยรัฐ
7. รวมกลุ่มผลิตข้าวครบวงจร	เดลินิวส์
8. คอลัมน์: สารพันปัญหาสารระนารู้?	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9. กุ้งลาดินบุกไทยพุ่ง132% เอกชนไวพณิชย์เร่งคุม	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
10. 4องค์กรชาวไร่ยื่นประชาพิจารณ์15พ.ย.นี้ขอราคาอ้อยขั้นต้นปี'64/65เป็น...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
11. เร่ง'3 พืชความหวัง' กัญชา-กัญชง-กระท่อม ปันรายได้ฟื้นศก.ไทย	มติชน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: พุธ 10 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11305

หน้า: 5(ล่างขวา)

Col.Inch: 30.27

Ad Value: 33,297

PRValue (x3): 99,891

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: คืบหน้า คืบชีวิต: น้ำต้นทุนฤดูแล้ง - ต้นฤดูฝน



น้ำต้นทุนฤดูแล้ง - ต้นฤดูฝน

ฤดูฝน 2564 (พฤษภาคม - ตุลาคม 2564) ทำเอาน้ำตกใจ จากความผันผวนสวิตช์ของฝน ต้องคอยลุ้นน้ำต้นทุนในเขื่อนต่างๆ เป็นระยะๆ

เป็นปรากฏการณ์ต้นดี กลางร้าย ปลายกลับมาก็ดี เมื่อสิ้นฤดูฝน 31 ตุลาคม 2564 ผลออกมาดีเกินคาด และได้พายุเสริมเข้ามา 4 ลูก ได้แก่ โคนเซิน เตียนหมู่ ลีฮ้อวร็อก และคมปาซุ เติมน้ำในเขื่อนได้รวม 5,033 ล้าน ลบ.ม.

มีปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเขื่อนขนาดกลาง 447 แห่ง รวมทั้งสิ้น 58,433 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 77% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การ 34,502 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าในปี 2563 จำนวน 11,138 ล้าน ลบ.ม. ย่อมไม่ธรรมดาเลย

ก่อนสิ้นฤดูฝนเล็กน้อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแผนจัดสรรน้ำต้นทุนเหล่านี้ สำหรับฤดูแล้ง 64/65 โดยจัดสรรน้ำ 32,879 ล้าน ลบ.ม.

ประกอบด้วย **น้ำสำหรับฤดูแล้ง** (พฤศจิกายน 64 - เมษายน 65) จำนวน 21,804 ล้าน ลบ.ม. หรือ 66% แบ่งเป็นน้ำอุปโภคบริโภค 2,532 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 8,930 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 518 ล้าน ลบ.ม. และเกษตรฤดูแล้ง 9,824 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนอีก 34% หรือ 11,075 ล้าน ลบ.ม. สำรองสำหรับต้นฤดูฝน 65 (พฤษภาคม - กรกฎาคม)

สำหรับ**ลุ่มน้ำเจ้าพระยา** จัดสรรน้ำต้นทุน 7,098 ล้าน ลบ.ม. จากเขื่อนภูมิพล 3,536 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ 1,709 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 896 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 957 ล้าน ลบ.ม. โดยแบ่งเป็นน้ำฤดูแล้ง 5,300 ล้าน ลบ.ม. และสำรองต้นฤดูฝน 2,798 ล้าน ลบ.ม.

ลุ่มน้ำแม่กลอง จัดสรรน้ำต้นทุน 9,630 ล้าน ลบ.ม. สำหรับฤดูแล้ง 65 (มกราคม - มิถุนายน) 5,500 ล้าน ลบ.ม. และสำรองต้นฤดูฝน 4,130 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง กำหนดครอบคลุมพื้นที่ 11.65 ล้านไร่ แบ่งเป็นข้าวรอบที่ 2 จำนวน 9.02 ล้านไร่ และพืชไร่ - พืชผัก 2.63 ล้านไร่

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด กำหนดปลูกพืชฤดูแล้ง 4.98 ล้านไร่ เป็นข้าวปรังรอบ 2 จำนวน 4.26 ล้านไร่ และพืชผัก 7.2 แสนไร่ และ**ลุ่มน้ำแม่กลอง** ปลูกพืชฤดูแล้ง 1.1 ล้านไร่ แบ่งเป็นปรังรอบ 2 จำนวน 8.8 แสนไร่ พืชผัก 2.4 แสนไร่

โครงสร้างการจัดสรรน้ำไม่ได้แตกต่างไปจากปีก่อนๆ ขึ้นกับปริมาณน้ำต้นทุนเป็นสำคัญ และจัดสรรตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมใช้น้ำ โดยวางลำดับจากน้ำอุปโภคบริโภค น้ำรักษาระบบนิเวศ การสำรองใช้ต้นฤดูฝนปีถัดไปก่อน เหลือเท่าไรจึงจัดสรรสำหรับปลูกพืชฤดูแล้ง

ทั้งนี้ การสำรองใช้ในต้นฤดูฝนถัดไป (พฤษภาคม - กรกฎาคม) เพื่อการันตีความมั่นคงน้ำ ทั้งอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และการเพาะปลูกนาปี ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นประจำ

สำหรับนาปรังนั้น เป็นนาเสริม และต้องมีน้ำต้นทุนแล้วเท่านั้น ดังนั้น ไม่แปลกที่รัฐบาลจะประกาศงดการทำนาปรังทุกครั้งที่มีน้ำต้นทุนไม่พอ

ประเด็นที่น่าสนใจ แม้ว่าเขื่อนทำหน้าที่ยกเก็บกักน้ำในช่วง 6 เดือนของฤดูฝน (พฤษภาคม - ตุลาคม) แต่พอถึงการใช้น้ำแล้ว ต้องวางแผนใช้ข้ามฤดูแล้ง 6 เดือน บวกกับสำรองต้นฤดูฝนหน้าอีก 3 เดือน นอกเหนือจากฤดูฝนที่ผ่านมา 6 เดือน

ไปๆ มาๆ น้ำต้นทุนที่เก็บได้ฤดูฝนหนึ่งนั้น ใช้หมุนไปหมุนมาถึง 15 เดือนทีเดียว

ถ้าไม่มีเขื่อน ฤดูฝนที่ผ่านมาน้ำคงท่วมหนักกว่านี้ คุณพื้นที่มากกว่านี้ และท่วมนานกว่านี้ กลับกันพอถึงฤดูแล้ง เราจะไม่มีน้ำเหลือเลย นอกจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้แบบเดียวทั้งหมด **ความมั่นคงน้ำของประเทศ** จึงเป็นเรื่องสำคัญเกินว่าจะมาโนเองอายุ

วิชา ชาญเตร

'ประภัตร'ลุยเชียงราย ตั้งปศุสัตว์Sandboxเน้นคุณภาพ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดและแนวทางการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายเกษม หนงส์ดารมภ์ รอง ผวจ.เชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ และผู้แทนภาคประชาชน ร่วมประชุม โดย นายประภัตรกล่าวว่า เตรียมเปิดปศุสัตว์ Sandbox เชียงราย จัดตั้งศูนย์กลางที่ จ.เชียงราย แห่งแรกของภาคเหนือ รวมปศุสัตว์ทุกประเภท อาทิ วัว แพะ แกะ ไก่ ฯลฯ ไว้ใน Sandbox และกำหนดมาตรฐานต่างๆ ขึ้นมา เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานสากล ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพได้ อบรมเกษตรกร และผู้ค้าให้เป็นมาตรฐาน มีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาบริหารจัดการและสนับสนุนงบประมาณ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมการและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทุกหน่วยงานเข้าใจภารกิจ และนอกจากปศุสัตว์ Sandbox แล้ว ยังเน้นการเกษตรทุกภาคส่วน ทั้งประมง

และพืช โดยกระทรวงเกษตรฯ จะลงทุนในพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้เกษตรกร และหาตลาดในการรับซื้อผลผลิต เมื่อขายได้ค่อยหักต้นทุนคืน และเกษตรกรรับผลกำไรไป โดยมอบให้ประมงจังหวัด องค์การสะพานปลา และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เริ่มดำเนินการกระจายสินค้าประมงในภาคเหนือ และส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

อย่างไรก็ดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงคิดโครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ โดยมอบหมายกระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมประชาชนให้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้สินค้าจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โครงการสานฝันสร้างอาชีพ เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับ มีการประกันราคารับซื้อซึ่ง ธ.ก.ส.ได้รับอนุมัติวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท โดยจะปล่อยกู้เป็นรายบุคคลหนี้เสียสามารถกู้ได้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถใช้บุคคลค้ำประกันได้

โดยจะปล่อยกู้รายละ 100,000 บาท/1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว ยังเตรียมสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ได้ปริมาณผลผลิตเยอะ คุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาด ให้กับเกษตรกรภาคเหนือ จากนั้นกรมการข้าว จะรับประกันเมล็ดพันธุ์จากชาวนา และเอาเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้ชาวนาไปใช้เพาะปลูกแทน โดยให้ 15 กิโลกรัมต่อไร่ รายละไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่งชาวนาสามารถนำเมล็ดพันธุ์มาแลกได้ทุกศูนย์ข้าวของกรมการข้าว หลังจากนั้นพันธุ์ข้าวของประเทศไทย ขอแบ่งเป็น 5 ประเภท 1.ข้าวหอมมะลิ 2.ข้าวหอมไทย 3.ข้าวขาว 4.ข้าวเหนียว และ 5.ข้าวสี ซึ่งกรมการข้าว มุ่งเน้นการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งนอกประเทศได้ และตรงตามความต้องการของตลาดโลก

ปศุสัตว์สกลนครเปลี่ยนนาข้าวทำนาแทนเกลือทอง



นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ส่งเสริมเกษตรกรทำนาแทนเกลือทองเมืองสกล ซึ่งเป็นพืชนำมหัสจรรย์ไฮโปรตีนสูง 30% ใช้สำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะอำเภอภูพาน ได้รื้อถอนข้าวทั้ง ๆ ที่ข้าวกำลังตั้งท้อง หันมาปลูกแทนเกลือทองเมืองสกลแทนการปลูกข้าว ผลิตเป็นอาหาร

FTMR (อาหารหมักสำเร็จรูป) จำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ภูพาน สร้างรายได้งามกว่า 200,000 บาท/ไร่/ปี โดยกรมปศุสัตว์สนับสนุนด้านวิชาการ และเครื่องจักรแก่เกษตรกร สำหรับผลิตอาหารสัตว์ Start-up กลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ผลิตอาหารสัตว์ชุมชน ลดต้นทุน และต่อ ยอดผลิต เป็นอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด คุณภาพสูงเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ แทนเกลือทองเมืองสกล ค้นพบที่บริเวณริมหนองหาร บ้านท่าวัด ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เป็นพืชนำชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก พบได้ง่ายตามบริเวณหนองน้ำ บ่อน้ำทั่วไป ลอยตัวเป็นอิสระ เมื่อแสงแดดตกลงมากระทบใบแทน ทำให้เกิดแสงระยิบระยับเป็นสีทอง จึงเรียกว่าแทนเกลือทองเมืองสกล ลักษณะทั่วไปประกอบด้วย ใบรูปราง

กลม และวีผิวใบเรียบมัน ด้านบนมีสีเขียว ด้านล่างสีแดง มีรากฝอยประมาณ 8-15 เส้น การขยายพันธุ์ สามารถขยายพันธุ์ได้ 2 วิธีคือ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยการแตกหน่อ (Budding) หรือแตกแผ่นใบใหม่ ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว สำหรับแทนเกลือทองเมืองสกล 1 ไร่ จะให้ผลผลิตสดถึง 2.5-3 ตัน ใช้เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเลี้ยงสัตว์ และมีต้นทุนต่ำ เป็นพืชที่ใช้เวลาปลูกระยะสั้น เติบโตเร็ว 15-30 วัน ที่สามารถขยายได้ มีโปรตีนสูง 20-30% ใช้ในการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรได้

ในปัจจุบันเกษตรกร ปลูกแทนเกลือทองสกลเพื่อเป็นอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็ก เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด ห่าน หรือสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร มีจำนวน 4,500 บ่อ กระจายในทุกพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร อาหารสัตว์นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประสบความสำเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ เนื่องจากอาหารสัตว์เป็นต้นทุนการผลิต 60-80% ของต้นทุนการผลิตรวม ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ในจังหวัดสกลนคร คือการปลูกแทนเกลือทองเมืองสกล สามารถผลิตได้ทั้งปี มีราคาถูก บริหารจัดการแปลงง่าย สะดวกสบาย สัตว์โตเร็ว ใช้สำหรับเป็นส่วนประกอบหลักในสูตรอาหารสัตว์สามารถลดต้นทุนได้กว่า 20-30% ทำให้เกษตรกรมีรายได้ใหม่เพิ่มขึ้นจากฐานรายได้เดิม เพื่อให้เกษตรกรมีความสุข และมีรอยยิ้ม จากการประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ต่อไป.

ศูนย์ข่าวโคราชแนะเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ยกกระตักการเพาะปลูกลดต้นทุนได้ผลผลิตดี

นางสิริวิทย์ พงษ์เทศสิทธิ์ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ได้รวมกลุ่มร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ เมื่อปี 2562 เพื่อลดต้นทุนการผลิตบริหารจัดการผลผลิตในแต่ละปีตามเป้าหมายที่ทางกลุ่มวางไว้ หาแนวทางการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตข้าวให้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิก 48 คน ปลูกข้าวพันธุ์มะลิ 105 เป็นหลัก ปลูกเพียง 1 รอบต่อปี เป็นข้าวนาปี โดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแทนการทำนาหว่าน

สำหรับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครราชสีมา ได้ผลักดันส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.ขามสะแกแสง

ให้ร่วมโครงการยกกระตักแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดนำเงินทุนที่ได้จากโครงการมาจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ รถแทรกเตอร์ขนาด 60 แรงม้า รถอีแต่น เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ และเครื่องอัดฟาง ให้บริการแก่สมาชิกโดยคิดค่าบริการต่ำกว่าราคาทั่วไป

นอกจากนี้ ยังแนะนำองค์ความรู้ ตั้งแต่การจัดการเมล็ดพันธุ์ กระบวนการปลูกข้าว การดูแลต้นข้าว ในเรื่องของโรคพืช การกำจัดแมลงศัตรูพืช การตัดพันธุ์ปน ไปจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้เกษตรกรได้ความรู้และเทคนิคดีๆ ในการปลูกข้าวที่ได้คุณภาพอย่างครบถ้วน

นางสิริวิทย์กล่าวว่า อยากขอบคุณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ที่เข้ามาส่งเสริมและผลักดันให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.ขามสะแกแสง ในด้านต่างๆ ทำให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาการผลิตข้าวได้

หนุนเกษตรกรปลูกพริกสร้างรายได้



นางฉัตรกานต์ บุญเจริญ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดน่าน เปิดเผยหลังลงพื้นที่ประชุมร่วมกับสมาชิกองค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรก้าหวัก บ้านศรีมงคลเหนือ หมู่ 7 ต.ช้าง อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการปลูกพริกที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี 2564 ประเภทบัญชีแบบปลอดดอกเบี้ย ว่าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดน่าน ได้เข้าไปสนับสนุนโครงการปลูกพริก กลุ่มเกษตรกรก้าหวัก บ้านศรีมงคลเหนือ หมู่ 7 ต.ช้าง อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 16 คน โดยการอนุมัติเงินงบประมาณประเภทบัญชี 374,400 บาท ระยะเวลาการคืนเงิน 5 ปี ให้กลุ่มเกษตรกรนำไปจัดซื้อปัจจัยการผลิต เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยกลุ่มจะชำระเงิน

คืน ส่าง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปีละ 1 งวด แบบไม่มีดอกเบี้ย

ทั้งนี้โครงการสร้างรายได้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร สามารถช่วยเกษตรกรให้มีการพัฒนาเรียนรู้เพิ่ม

ประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ซึ่ง กฟก.น่าน มั่นใจว่า กระบวนการฟื้นฟูฯ ดังกล่าวนี จะทำให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคง บนรากฐานที่เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

ระพีพร เพ็ชรเจริญ รายงาน

แวดวง สังคมนักข่าว



ข้าวพันธุ์ใหม่ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว. พานิชย์ เป็นประธานเปิด “โครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” ซึ่งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ จัดขึ้นครั้งแรก ที่ จ.ชัยนาท.



รวมกลุ่มผลิตข้าวครบวงจร



นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง กล่าวว่า การส่งเสริมทำนาแปลงใหญ่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ช่วยให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากต่างคนต่าง

ทำสู่การรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ชาวนาได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ

ต้นทุนด้านการผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อขายสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด สามารถต่อรองราคาได้ มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง ในส่วนของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงรับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล ในจังหวัดตรังมีแปลงใหญ่อยู่ 7 แปลงและที่จังหวัดสตูล มี 6 แปลง รวมเป็น 13 แปลง ใน 2 จังหวัดนี้มีพื้นที่รวมกัน 6,741 ไร่ ศูนย์ฯดูแลและสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการ ปี 2559 จนถึงปัจจุบันนี้

นายจิรพัฒน์ จูดคง หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ด

พันธุ์ข้าวพัทลุง กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโครงการนาแปลงใหญ่ ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของการจัดเวทีชุมชนเรื่องการลงทะเบียนกิจกรรมนาแปลงใหญ่ ที่จะต้องดำเนินการที่เกษตรกรทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของนาแปลงใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมกลุ่ม ขั้นตอนความรู้ต่างๆ ทางกลุ่มถ่ายทอดก็ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง

ข้าวตั้งแต่การเตรียมแปลงจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา แล้วก็เรื่องของโรคและแมลงการตรวจตัดพันธุ์ปน เรื่องของการเก็บ

รักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง มาตรฐานของคุณภาพข้าวมาตรฐานข้าว GAP การทำระบบควบคุมภายใน ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้เกษตรกรต้องมีความรู้ทั้งหมดแล้วกันนำไปปฏิบัติจริง

นายจิตชัย ชุมสุด ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรครบวงจรฝายคลองนางน้อย กล่าวว่า ก่อนจะมีโครงการแปลงใหญ่ชาวนาที่นาข้าวเสียหายทำนาแบบพื้นบ้านไม่มีนวัตกรรมไม่มีเทคโนโลยีหรือมีองค์ความรู้ทำให้ผลผลิตค่อนข้างน้อยเกิดปัญหาพี่น้องเกษตรกรละทิ้งผืนนา หลังจาก

มีนโยบายแปลงใหญ่เข้ามาที่น้องก็มีความหวังแทนในพื้นที่มากขึ้น หันมาปลูกข้าวเป็น

อาชีพทำเอ็กครั้งกิจกรรมหลัก ๆ ที่ร่วมกันทำก็คือ วางแผนการเพาะปลูกร่วมกัน นำนวัตกรรมและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงมาปฏิบัติ อีกทั้งกลุ่มยังได้นำเครื่องจักรกล อาทิ รถไถนา รถดำนา เครื่องสีข้าว ที่ได้รับงบประมาณจัดซื้อมาเพื่อยกระดับการผลิตข้าว นำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ข้าวที่เหลือจากการแบ่งไว้เป็นเมล็ดพันธุ์กลุ่มยังนำมามีแปรรูปเป็นข้าวคุณภาพจำหน่ายในชุมชนและตลาดข้าวทั่วไป ทั้งนี้กลุ่มของเราได้มีการเพาะกล้าต้นข้าวด้วยถาดเพื่อใช้กับรถดำนาแบบนั่งขับ เพื่อจำหน่ายให้กับชุมชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มและสมาชิก แล้วก็ลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดี.

สารพันปัญหา?

สาระน่ารู้

ชัยเชคเตอร์ chai.n@thairath.co.th

■ วัตถุดิบเลี้ยงสัตว์ราคาพุ่งถึง ชัย เชคเตอร์ สารพันปัญหา

ขณะนี้ราคาวัตถุดิบข้าวโพดอาหารสัตว์พุ่งสูงขึ้นจนจุดไม่อยู่ สร้างความเดือดร้อนสาหัสให้เกษตรกรคนเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดทั้งไก่ ปัญหาที่ต้องอาศัยความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากรัฐบาล ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและไก่แบกภาระขาดทุนจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์วงการเลี้ยงสัตว์

โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปรับขึ้นสูงสุดเมื่อปลายเดือนก.ย. ที่ผ่านมาที่ 5.50 บาทต่อกิโลกรัมจากราคา 8-9.50 บาท ขณะที่ราคาเมล็ดหัวเหลืองและกากหัวเหลืองปรับขึ้นจาก 18 บาทต่อกิโลกรัมเป็น 18-19 บาท วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นต้นทุนหลักถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของการเลี้ยงสัตว์ จึงมีผลอย่างมากต่อความอยู่รอดของเกษตรกร

ส่วนหนึ่งของราคาที่สูงขึ้นมากนี้เป็นเพราะวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิด ได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรการรัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ แต่ไม่เคยคิดถึงเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เลย อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รัฐมีการประกันรายได้เกษตรกรที่ราคา 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ความชื้น 14.5 เปอร์เซ็นต์ และยังขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ซื้อในราคา 8 บาทต่อกิโลกรัม โดยไม่มีเพดานราคาขึ้นสูง ทำให้เกษตรกรคนเลี้ยงสัตว์ปลายทางต้องรับภาระราคาที่พุ่งขึ้นไม่มีขีดจำกัด

ส่วนเมล็ดหัวเหลืองและกากหัวเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศถึง 5 ล้านตัน ถูกเก็บภาษีนำเข้า 2 เปอร์เซ็นต์ ทั้งๆที่เกษตรกรผู้ปลูกหัวเหลืองในประเทศที่มีอยู่ 5 หมื่นตันนั้นได้รับการประกันราคาจากภาคเอกชนไปแล้วในราคาที่สูงกว่าตลาดโลก จึงเท่ากับเกษตรกรคนเลี้ยงสัตว์ปลายทางต้องรับภาระถึง 2 ต่อ

ไม่เพียงเท่านั้นในกลุ่มเกษตรกรคนเลี้ยงหมูยังต้องเผชิญสถานการณ์แย่มากโรคระบาดสัตว์ปริมาณหมูน้อยลงกว่าปกติถึง 25 เปอร์เซ็นต์แทนที่จะขายได้ราคาดี กลับกลายเป็นไม่สามารถก้าวผ่านต้นทุนที่ต้องแบกรับได้.

□□ คนเลี้ยงสัตว์ขอ รบ. ช่วยวัตถุดิบเลี้ยงสัตว์ราคาพุ่ง □□ มอบตราสัญลักษณ์รับรอง 15 เมืองอัจฉริยะ □□ สนง. พัฒนาพิกนครประกวด “กระทงสัตว์ป่า เร่งรื้อวันเพ็ญ” □□

เกษตรกรคนเลี้ยงสัตว์

ตอบ คุณเกษตรกรฯ

บางครั้งบางที มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรใดๆ รัฐบาลคงต้องมองให้สมดุลรอบด้าน เพราะเข้าใจว่าต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชผลการเกษตร แต่อีกด้านหนึ่งถ้ามีผลกระทบต่อเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ก็คงต้องหาทางช่วยเหลือหรืออย่างน้อยก็ต้องให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์

คงต้องแจ้งข้อมูลไปที่กระทรวงเกษตรฯ เชื่อว่าทั้งทาง รบ.ค.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรฯ ที่มีความตั้งใจสูงที่จะช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งกรมปศุสัตว์ อธิบดีศรีวิศธานีโต ก็เอาใจใส่เกษตรกรเป็นอย่างดี แต่วันนี้องค์กรต้องฝากเพิ่มเติมให้ดูแลครอบคลุมรอบด้าน!

ชัย เชคเตอร์

■ “ลู่ป้อม” เร่งขับเคลื่อนรับรอง 15 เมืองอัจฉริยะ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งกระทรวงดีอีเอสสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีอีฯ ผู้แทนจากสำนักงานเมืองอัจฉริยะ



ประเทศไทย ฯลฯ โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการโครงการเมืองอัจฉริยะที่มี รบ.ดีอีเอสเป็นประธาน มีการมอบตราสัญลักษณ์แก่ 15 เมืองที่ได้

รับประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ คือ 1.สามย่านสมาร์ทซิตี้ 2.ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 3.เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ 4.แม่เมาะเมืองอัจฉริยะ 5.ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ 6.เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 7.โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม 8.เมืองอัจฉริยะวังกะสันสนับสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 9.การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด 10.เทศบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน

11.เมืองศรีตรัง 12.ยะลาเมืองอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 13.ละเชิงเทรา เมืองนำอยู่ นำเที่ยว นำลงทุน 14.แสนสุขสมาร์ทซิตี้ และ 15.โครงการนครสวรรค์สมาร์ทซิตี้ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะและกิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะจากบีโอไอต่อไป.

ชัย เชคเตอร์



■ ประกวดออกแบบ “กระทงสัตว์ป่า เร่งรื้อวันเพ็ญ”

กิจกรรมจากสำนักงานพัฒนาพิกนคร (องค์กรมหาชน) นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต รอง

ผอ.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.สำนักงานฯชวนร่วมกิจกรรม งานประเพณี
ลอยกระทงประจำปี2564 ในวันที่19พ.ย. ที่เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่ โดยมีการประกวดการ
ออกแบบและสร้างสรรค์กระทงภายใต้แนวคิด
"กระทงสัตว์ป่าเร่ร่อนวันเพ็ญ" ให้มีความเชื่อมโยง
หรือบ่งบอกถึงสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า80เซนติเมตร ไม่เกิน60เซนติเมตร
เน้นวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่จัดสีสรรรรมอันดีตามประเพณีไทย ซึ่งรางวัลกว่า
50,000 บาท

ส่งผลงานถึง ม.พ.ย.นี้ ทั้งนักเรียน นักศึกษา
บุคคลทั่วไป หรือแบบทีมไม่เกิน 3 คน และเปิด
โหวตออนไลน์!

ชัย เสดเดอร์

chain@thairath.co.th

กุ้งลาตินบุกไทยพุ่ง132% เอกชนไวพณิชย์เร่งคุม

นายธีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯพร้อมรับฟังข้อเสนอของสมาคมกุ้งตะวันออกไทย ที่แสดงความกังวล การนำเข้ากุ้งจะกระทบต่อการผลิตและทำให้ราคากุ้งในประเทศตกต่ำ ไม่มีเสถียรภาพ มีความเสี่ยงเรื่องโรคที่ติดมากับกุ้ง รวมถึงปัญหาคูณภาพความปลอดภัย การปนเปื้อนของสารเคมีต้องห้ามและยาปฏิชีวนะ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศไทยและภาพลักษณ์ของกุ้งไทย พร้อมเสนอให้ภาครัฐมีมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งที่เข้มงวด

“หลังจากที่ผ่านมามีพบว่าประเทศไทยมีการนำเข้าสินค้ากุ้งเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 64 (ม.ค.-ก.ย.) นำเข้ากุ้งสด แช่แข็ง แช่แข็ง 35,344 ตัน เพิ่มขึ้น116% มูลค่า 5,601 ล้านบาท เพิ่ม 132% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่านำเข้า 3 อันดับแรกนำเข้าจากเอกวาดอร์

สัดส่วน 40% อาร์เจนตินา 30% และออสเตรเลีย 7% ตามลำดับ สำหรับการส่งออกมีปริมาณ 57,375 ตัน มูลค่า 14,987 ล้านบาท ลดลง 3% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าส่งออก 3 อันดับแรกส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 28% จีน สัดส่วน 21% และญี่ปุ่น สัดส่วน 18%”

ทั้งนี้กรมจะหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและปกป้องผลประโยชน์การค้าของประเทศอย่างไรก็ดีการออกมาตรการควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าใด ต้องพิจารณารอบด้านและคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นไม่ให้เป็นการอุปสรรคต่อการค้าหรือเพิ่มภาระของประชาชน ซึ่งต้องหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งเกษตรกร ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนดำเนินการมาตรการใด ๆ.

4องค์กรชาวไร่ยื่นประชาพิจารณ์15พ.ย.นี้ขอราคาอ้อยขึ้นต้นปี'64/65เป็น1,100บ./ตัน

ผู้จัดการรายวัน360° - เว็บไซต์ประชาพิจารณ์ราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูหีบปี 2564/65 ที่กำหนดเบื้องต้นเฉลี่ย 1,040 บาทต่อตัน 4 องค์กรชาวไร่อ้อยเตรียมยื่นข้อเสนอขอเป็น 1,100 บาทต่อตันเหตุราคาดังกล่าวไม่จูงใจท่ามกลางต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ย ราคาน้ำมันที่กระทบต่อการขนส่ง และการตัดอ้อยสดที่ต้องพึ่งพาการใช้รถตัดมากขึ้น จับตา "กอน." เคาะ 17 พ.ย.ชี้ขาด

นายนาวิช อนุตตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 7 เปิดเผยว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็น(ประชาพิจารณ์)ราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 2564/65 วันที่ 15 พ.ย.นี้ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งการคำนวณเบื้องต้นกำหนดราคาไว้เฉลี่ยทั่วประเทศ 1,040 บาทต่อตัน(10 ซี.ซี.เอส) ตัวแทน 4 องค์กรชาวไร่อ้อยที่ประกอบด้วยสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จะยื่นหนังสือพร้อมแถลงการณ์เจตจำนงชาวไร่อ้อยทั่วประเทศที่ต้องการเสนอราคาอ้อยขึ้นต้นเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 1,100 บาทต่อตัน(10 ซี.ซี.เอส)

"ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ ซึ่งหากประกาศแต่ละเขตจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่าความหวาน ซึ่งจากการหารือ 4 องค์กรชาวไร่อ้อยสรุปเห็นว่าไม่ฤดูผลิตปีนี้ชาวไร่อ้อยได้เผชิญกับภาวะต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะระดับราคาปุ๋ยที่สูงขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบเท่าตัวซึ่งจะมีผลกระทบต่อการตัดอ้อยสดที่ส่วนหนึ่งต้องพึ่งพาการตัด และรวมไปถึงค่าขนส่งอ้อยที่จะสูงขึ้นอีกจึงเห็นว่าระดับ 1,040 บาทต่อตันต่ำเกินไป ซึ่งท้ายสุดราคาจะออกมาอย่างไรจะอยู่ที่การประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) ที่นัดหารือวันที่ 17 พ.ย.นี้จะเห็นชอบต่อไป" นายนาวิชกล่าว

นอกจากนี้ กอน.จะต้องกำหนดวันเปิดหีบ ในฤดูหีบปี 2564/65 โดยเบื้องต้นชาวไร่คาดว่า จะเป็นช่วงหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2564

เนื่องจากพบว่าปริมาณฝนที่มากทำให้หลายพื้นที่ยังไม่แห้งพอที่จะนำรถตัดอ้อยได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่การหารือ อย่างไรก็ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อ 14 พ.ค.2564 ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ที่กำหนดให้ฤดูการผลิตปี 2564/65 จะต้องมีย่อยไฟไหม้หีบไม่เกิน 10% ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะมีการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานในอัตรา 120 บาทต่อตัน อีกส่วนหนึ่งโดยรอบดังกล่าวจะต้องให้ กอน.เห็นชอบเช่นกัน

สำหรับการตัดอ้อยสดส่วนหนึ่งจะต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวโดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกซึ่งจากการที่รัฐบาลได้ทำการลงนาม(MOU) กับประเทศเพื่อนบ้านในการนำเข้าแรงงานมาขึ้นเบื้องต้นทำให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานยังไม่มากนักเนื่องจากการตัดอ้อยสดที่เป็นนโยบายของภาครัฐ ทำให้มีการพึ่งพาระบบเครื่องจักรมากขึ้นต่อเนื่องทำให้ลดการใช้แรงงานต่างด้าวมากขึ้นตามลำดับ แต่ทั้งนี้การใช้แรงงานต่างด้าวจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ปริมาณฝนด้วยหากระหว่างหีบมีฝนตกตัดอ้อยก็ไม่สามารถลงพื้นที่ได้เท่ากับแรงงานคน

แหล่งข่าวจากโรงงานน้ำตาลทรายกล่าวว่า ระดับราคาที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับ กอน.จะพิจารณาเห็นชอบโดยในฤดูหีบปี 2564/65 โรงงานน้ำตาลทรายได้ทำการประกันรับซื้อราคาอ้อยสดขั้นต่ำระดับ 1,000 บาทต่อตัน และได้ประกาศต่อเนื่องถึงการผลิต 2565/66 เนื่องจากระดับราคาน้ำตาลทรายดิบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการคำนวณราคาอ้อยมีแนวโน้มที่สูงเฉลี่ย 19 เซ็นต์ต่อปอนด์ในฤดูผลิตปี 2564/65 ส่งผลให้ราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายฤดูหีบปี 2563/64 สูงกว่าขึ้นต้นที่กำหนดไว้ 920 บาทต่อตัน(10 ซี.ซี.เอส) โดย กอน.จะมีการเห็นชอบประกาศราคาต่อไป แต่โรงงานบางแห่งได้มีการสำรองจ่ายให้ชาวไร่อ้อยเพื่อนำไปเสริมสภาพคลองช่วงเปิดหีบบ้างแล้ว.



จากสถานการณ์โควิด ที่ระบาดต่อเนื่องมายาวนาน ทำให้ชาวคราวเรื่องการวิจัยพัฒนา ยกกระดับพืชเศรษฐกิจใหม่ ตาวรุ่ง 3 ชนิด "กัญชา-กัญชง-กระท่อม" เจียบหายไป

แต่เมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มซา แม้จะไม่หมดไปก็ต้องปรับแนวโน้มอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นการขับเคลื่อน "กัญชา-กัญชง-กระท่อม" ต้องเดินหน้าต่อไป เพราะเป็นความหวังที่จะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทั้งในระดับรากหญ้า ชุมชน และระดับประเทศ เพื่อมาช่วยพลิกฟื้น เศรษฐกิจที่เสียหายยับเยินจากพิษโควิด-19 มาอัพเอตกันว่าหน่วยงานต่างๆ จะขับเคลื่อน 3 พืชความหวังนี้อย่างไรกันต่อ

ในระดับนโยบาย "อนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยืนยันว่าในปีงบประมาณ 2565 จะขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพร ทั้งกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน

ก่อนหน้านี้การนำ "กัญชา" มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เดินหน้าไประดับหนึ่งแล้ว โดยบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4 ตำรับ ได้แก่ สุขไสยาสน์ แก้มแก้เส้น

เร่ง'3 พืชความหวัง' กัญชา-กัญชง-กระท่อม บั่นรายได้ฟื้นศก.ไทย



ทำลายพระสุเมรุ และน้ำมันกัญชา

ตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั่วประเทศ 691 แห่ง มีประชาชนเข้าถึงยากัญชา 441,392 ราย มีรัฐวิสาหกิจชุมชนที่ปลูก 193 แห่ง และแหล่งปลูกแปลงใหญ่ 6 แห่ง อีกทั้งตั้งศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระหว่างประเทศ (IMCRC) ตั้งเป้าให้กัญชาทางการแพทย์ของไทย ช่วยพลิกฟื้นการท่องเที่ยว

ด้าน "นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์" อธิบดีกรมการแพทย์ เสริมว่า วันที่ 10 พฤศจิกายน กรมการแพทย์จะขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ "อนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ไปจนถึงพัฒนาให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ผ่านมามีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมหลายอย่าง โดยนำกัญชาไปใช้เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ ซึ่งปีที่ผ่านมา มูลค่าสินค้าที่เกี่ยวข้องพุ่งสูงถึงกว่า 7 พันล้านบาท

"กระทรวงสาธารณสุขเร่งเดินหน้า โดยเฉพาะการให้ประเทศไทยเป็นฮับการแพทย์ และกัญชาทางการแพทย์ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาชาติ ซึ่งไทยมีเป้าหมายว่าจะเป็นฐานการผลิตยาจากกัญชา และคุณภาพของสินค้า ต้องได้รับการยอมรับในระดับโลก ต้องเป็น World Class นอกจากนั้นยังหวังให้กัญชาทางการแพทย์ของไทย เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไปจนถึงช่วยแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน"

จะเห็นทิศทางนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย ทั้งเรื่องการแพทย์และเศรษฐกิจ มีนักวิจัยไทย และระดับ

นานาชาติ มานำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อรักษาอาการป่วยประเภทต่างๆ อาทิ Dr.Mara Bilibajkich แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์ ประเทศแคนาดา

นับตั้งแต่กระทรวงขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ เรามั่นใจว่ามาถูกทาง เป็นเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์ ที่ผ่านมายอดการเข้าใช้บริการทางการแพทย์ แผนกกัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในทุกวันนี้มีการขออนุญาต นำกัญชาทางการแพทย์ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ภาพลักษณ์ของกัญชาทางการแพทย์เปลี่ยนไป คนไทยเข้าใจประโยชน์ของพืชชนิดนี้มากขึ้น ที่สำคัญคือประเทศไทย เรามีศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระหว่างประเทศ (IMCRC) ที่ทำร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐและกลุ่มแพทย์ที่เกี่ยวข้องด้านกัญชาทางการแพทย์

"จึงถึงเวลาที่เราจะต้องแสดงศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมเป็นแหล่งความรู้ด้านการวิจัย การสกัด และเป็นฐานในการผลิต พัฒนยาจากกัญชาระดับโลกให้นานาชาติได้เห็น ความพร้อมของไทย จะช่วยผลักดันให้กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว และนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทย" อธิบดีกรมการแพทย์พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนกัญชา

ขณะที่ "นพ.พยุงศ ธรรมวุฒิ" อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในปีงบประมาณ 2565 อาทิ สมุนไพรร่วมสู้ภัยโควิด, นโยบายการจัดการกัญชา กัญชง และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างนวัตกรรมดูแลสุขภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติ และยก

ระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ส่วนข้อมูลที่ยืนยันถึงการต่อยอดกัญชาและสมุนไพรอื่นๆ มีมากขึ้น นั่นคือการขอจัดตั้งธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพร

"สินิตย์ เลิศไกร" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า ธุรกิจผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร มีอัตราการเติบโตของธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดใน 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2564 มีนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 117 ราย เพิ่มขึ้น 48 ราย เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่มี 69 ราย คิดเป็น 69.56% และในปี 2564 (9 เดือนแรก) มีทุนจดทะเบียน 305.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 จำนวน 109.74 ล้านบาท คิดเป็น 56.04%

"ประเทศไทยมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นธุรกิจผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 1,014 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 6,669.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กลงมาสุด 983 รายหรือคิดเป็น 96.94% ส่วนการส่งออกเครื่องเทศและสมุนไพรไทยรอบ 8 เดือนของในปี 2564 มีมูลค่า 6,288.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่มี 3,453.65 หรือเพิ่มกว่า 82.08%" รรมช.พาณิชย์เสริมข้อมูล

ขณะที่ "สรวิศ ธาณีโต" อธิบดีกรมปศุสัตว์ ก็เตรียมศึกษาที่จะนำกัญชา กัญชง และกระท่อมมาเป็นอาหารสัตว์ด้วย โดยระบุว่าเตรียมออกประกาศเกี่ยวกับอาหารสัตว์เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกัญชา กัญชงและกระท่อม โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา รวมถึงสถาบันวิจัยต่างๆ ในการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานที่ยอมรับให้ใช้ได้ในการอาหารสัตว์

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 10 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15949

หน้า: 1(ซ้าย), 6

Col.Inch: 96.46

Ad Value: 149,513

PRValue (x3): 448,539

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เร่ง'3 พืชความหวัง' กล้วย-กล้วยง-กระท่อม บั้นรายได้พื้นศก.ไทย

จากงานวิจัยพบว่ากล้วยงมีโปรตีนสูงมากและของเหลือจากการเก็บเกี่ยวหรือการนำมาแปรรูป สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าในการผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ โดยเฉพาะส่วนของกากเมล็ดกล้วยงหลังบีบสกัดน้ำมันออกไปแล้ว มีคุณค่าใกล้เคียงเทียบเท่ากากถั่วชนิดต่างๆ ที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

“หากผลการทดลองหรือวิจัยเกี่ยวกับการนำกล้วย กล้วยงและกระท่อม มาเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง มีความปลอดภัยและมีสรรพคุณส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์จะส่งเสริม สนับสนุนภาคเอกชนให้ผลิตและส่งออกทุกรูปแบบ เพื่อเข้าแข่งขันสู่ตลาดอาหารสัตว์โลกแรก สร้างอัตลักษณ์ของประเทศ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรต่อไปในอนาคต” อธิบดีกรมปศุสัตว์คาดหวังขณะที่ “ศักดิ์ชัย อุณจิตติกุล” รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ส.อ.ท. เผยว่า ส.อ.ท.และภาคเอกชนในภาคใต้ กำลังรวบรวมข้อมูลนำเสนอ กรม.ส.อ.ท.ที่ จ.กระบี่ ช่วงวันที่ 15-16 พฤศจิกายนนี้ โดยเตรียมเสนอแผนผลักดันกระท่อม ที่อยากให้รัฐสนับสนุนเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป เพราะกระท่อมสามารถแปรรูปในเชิงสมุนไพร แปรรูปเพื่อการบริโภค เป็นส่วนผสมในยา และผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ทั่วไป

“กล้วยง กล้วยง และกระท่อม ถือเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น ซึ่งภาคเกษตรถือเป็นเครื่องจักรหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ จึงอยากให้การประชุม กรม.ส.อ.ท.ครั้งนี้เป็นโมเดลต่อการส่งเสริมพืชเกษตรของไทย” ศักดิ์ชัยระบุ

ด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมหนุนด้านการเงิน “สมเกียรติ กิมาวหา” รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ยืนยันว่า ธ.ก.ส.มีแผนปล่อยสินเชื่อการปลูกพืชกล้วยง กล้วยง และกระท่อม โดยไม่ได้กำหนดวงเงิน แต่ต้องอยู่ได้เงื่อนไข 1.ต้องเป็นเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และสหกรณ์การเกษตร 2.มีหลักฐานหรือเอกสารบันทึกความร่วมมือการผลิต กล้วยง กล้วยง และกระท่อม ส่งให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อศึกษาด้านการแพทย์ และ 3.ต้องมีใบอนุญาตในการผลิตจากองค์การอาหารและยา (อย.)

“ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อ เพื่อปลูกกล้วยงให้วิสาหกิจชุมชน 10 แห่ง วงเงินตั้งแต่ 3-10 ล้านบาทต่อแห่ง และยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีก 157 แห่ง ที่ยื่นขอสินเชื่อ” รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.ระบุ

เป็นอีกความเคลื่อนไหวที่หลายหน่วยงานเร่งขับเคลื่อน “กล้วยง-กล้วยง-กระท่อม” พืชความหวังใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้ในระดับฐานรากและภาพรวมของประเทศ เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย